



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณภูมิ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณภูมิ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณภูมิ โดยได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังนี้

รหัส ๒๐๖ กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๔๘๐๗๒๐๖๐๐๖	ว่าที่ร้อยโท สุรพันธ์ พวงใต้	ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว
๒	๔๘๐๗๒๐๖๐๐๔	นายชัยกร คำกลอนลือชา	ตามวันเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณภูมิ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอำนาจ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องนำมาในวันรายงานตัว

๑. บัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายบัตรฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๒ ชุด
๓. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบรับรองสิทธิ

หมายเหตุ

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ได้กำหนดไว้